

ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ

การร่วมโครงการครั้งนี้เป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรก มีความประทับใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศ อาหารหรือผู้คน จากที่ชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วทำให้ชอบมากขึ้นไปอีก การเดินทางมาที่ทางมหาวิทยาลัยครั้งนี้ได้รับสิ่งที่น่าจดจำและประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นกลับมามากมาย อาโอโมริเป็นจังหวัดเล็กๆที่เมื่อไปแล้วจะต้องกลับไปอีกให้ได้เลย

เมื่อพูดถึงญี่ปุ่นทุกคนต้องคิดถึงสภาพอากาศเป็นอย่างแรกแน่นอน โครงการครั้งนี้ทำให้ฉันได้พบกับฤดูทั้งสี่พร้อมกันในเดือนเดียว เป็นสิ่งที่น่าประทับใจและยังตื่นเต้นไม่หาย อีกทั้งยังได้เห็นซากุระต่างๆที่ไม่ใช่ฤดูใบไม้ผลิ ได้เห็นหิมะต่างๆที่ไม่ใช่ฤดูหนาว ที่อาโอโมริเหมือนรวมทุกฤดูไว้ในที่เดียว ไหนจะสถานที่ๆเคยเห็นแต่ในรูป เช่น ปราสาทชิโรซากิ โบราณสถานชั้นนาระอิมาบายะ เป็นต้น ทั้งสองเป็นสถานที่ที่สวยงามและเมื่อเราไปจะได้รับความรู้ใหม่ๆกลับมาเช่นกัน คนอาโอโมริเป็นคนใจดีและน่ารักมากเมื่อเราถามทางหรือขอให้เขาช่วยเขาก็ยินดีและเต็มใจที่จะช่วยอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังแนะนำเพิ่มเติมให้ด้วย อาโอโมริเป็นจังหวัดที่อบอุ่นมากดูจากตอนที่ไปอยู่บ้านโฮส ชาวบ้านจะรู้จักกันหมดเมื่อเดินไปไหนเจอใครก็จะทำการทักทายอย่างเป็นกันเอง ทำให้ตอนไปบ้านโฮสจึงรู้สึกไม่เกร็ง อีกทั้งคุณแม่อังคอรชวนคุณไม่ให้รู้สึกอึดอัดอีกด้วย การไปบ้านโฮสได้รับความรู้และคำศัพท์ใหม่ๆมากมาย ทั้งวัฒนธรรมของคนต่างจังหวัด และคำศัพท์เกี่ยวกับผักผลไม้และดอกไม้ที่ไม่รู้จักอีกมากมาย

ทางมหาวิทยาลัยอาโอโมริมีการต้อนรับอย่างดีและเป็นกันเองตั้งแต่วันแรกๆที่ไปถึงสนามบินอาโอโมริ อาจารย์ทาเทะ ไร่รับที่สนามบิน อาจารย์น่ารักและเป็นกันเองมาก ที่แรกที่พาไปทานคือบ๊องย่าง อร่อยมาก แต่ทานได้น้อยเพราะเพิ่งลงจากเครื่องจึงไม่ค่อยหิว พอมาถึงมหาวิทยาลัยก็เข้าพิธีต้อนรับที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมให้ อาจารย์และผู้อำนวยการพูดคุยอย่างเป็นกันเองและให้กำลังใจมากมาย อีกทั้งเมื่องานจบยังชวนนักศึกษาคุยจึงทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ต่อมาทีมงานต้อนรับของนักศึกษาเป็นงานที่สนุกมากเลย นักศึกษาญี่ปุ่นเต็มที่กับกิจกรรมกันมาก ทำให้งานออกมาสนุกมากๆ ช่วงงานต้อนรับเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปด้วย เพราะทางเราก็เตรียมการละเล่นไปแสดง ตอนแรกกลัวจะเป็นการแสดงที่หน้าเบื่อ แต่คนญี่ปุ่นทุกคนเข้ามาร่วมการแสดงทำให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกมากๆ เพื่อนๆคนญี่ปุ่นก็น่ารักคอยชวนคุยและช่วยเรื่องภาษา ทำให้เริ่มกล้าคุยกับคนญี่ปุ่นมากขึ้นและเริ่มมีเพื่อนคนญี่ปุ่นมากขึ้น

การเรียนในหนึ่งเดือนจึงมีแต่ความทรงจำดีๆและความสนุกสนาน เวลาหนึ่งเดือนผ่านไปเร็วมาก พอถึงวันต้องกลับก็รู้สึกยังไม่อยากกลับเพราะเริ่มปรับตัวได้แล้ว จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่ ต้องกลับไปอาโอโมริให้ได้แน่นอน ขอขอบคุณโครงการนี้ ทำให้มีประสบการณ์ดีๆและความประทับใจที่ไม่มีวันลืม ขอขอบคุณ